



ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรง  
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ และคำสั่ง อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ ๑๖๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และเพื่อย้าย โอน หรือบรรจุกลับ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม ในตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ โดยได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เสร็จสิ้นแล้ว นั้น

อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๔๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ และ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๑) นางสาวพัชรี ศรีสละ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการ สังกัดกลุ่มส่งเสริมโอกาส และติดตามประเมินผล กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

เสนอผลงานเรื่อง “การให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำหรับคนพิการและครอบครัว เพื่อประกอบอาชีพ” (สัดส่วนของผลงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติร้อยละ ๑๐๐) และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร : เพื่อผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” เพื่อประเมินเลื่อนระดับในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๘ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม

๒) นายณัฐกฤต โคมจันทร์ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการ สังกัดศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงการปีคนพิการสากล) ปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม

เสนอผลงานเรื่อง “การดำเนินงานด้านการบริหารอัตราค่าจ้าง” (สัดส่วนของผลงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติร้อยละ ๑๐๐) และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง “การพัฒนาวิธีการดำเนินงานด้านการบริหารอัตราค่าจ้าง” เพื่อประเมินเลื่อนระดับในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๙ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม

๓) นางแววดาว อินทร์จันทร์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สังกัดกลุ่มส่งเสริมสิทธิ กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

เสนอผลงานเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น เพื่อนำไปประกอบอาชีพในสังคม”(สัปดาห์ของผลงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติร้อยละ ๘๐) และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง “การมีงานทำของคนพิการที่เข้ารับการอบรมและฝึกอาชีพในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น” เพื่อประเมินเลื่อนระดับในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๒๙ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

๔) นางสาวสิริณัฐ อ่อนใสว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สังกัดกลุ่มส่งเสริมองค์กร และเครือข่าย กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

เสนอผลงานเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ผลสำเร็จในการสนับสนุนมาตรฐานองค์การด้านคนพิการสู่การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”(สัปดาห์ของผลงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติร้อยละ ๑๐๐) และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง “การพัฒนา ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครให้เป็นศูนย์บริการคนพิการระดับอาเซียน”เพื่อประเมินเลื่อนระดับในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๕๑ สังกัดสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ จึงเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสมคิด สมศรี)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ